

แบบ 56-1 นั้นสำคัญไฉน

นักลงทุนหน้าใหม่และหน้าเก่าหลายคนในตลาดหลักทรัพย์มักมีคำถามกับตัวเองเสมอว่าเลือกหุ้นตัวไหนดี หลายคนฟังจากคนอื่นแนะนำ ก็เฮโลกันไปโดยไม่รู้ว่าบริษัทนั้นดำเนินกิจการอะไรอยู่ ลักษณะเช่นนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับคนที่เป็โรคหัวใจ หรือความดัน(สูง)

หลายท่านอาจเคยฟังจากผู้เชี่ยวชาญหรืออ่านจากหนังสือเกี่ยวกับคำแนะนำในการวิเคราะห์หุ้น ว่าในการที่จะเลือกหุ้นมาลงทุนนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน และ ทางเทคนิค ผสมกัน ชั้นแรกก็ควรเลือกว่าจะลงทุนในหุ้นตัวไหน โดยอาศัยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเพื่อเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีเหมาะแก่การลงทุน จากนั้นเป็นการเลือกช่วงจังหวะในการเข้าเก็บซื้อหุ้น หรือราคาที่จะเข้าไปซื้อโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ข้อมูลที่จะช่วยให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท และ สรุปการดำเนินงานคือ สรุปรายงานข้อมูลประจำปี สำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษา สามารถนำข้อมูลจากแบบ 56-1 เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทได้เช่นเดียวกัน วันนี้จะขอแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถหาได้จาก เมนูข้อมูลการซื้อขาย บน www.set.or.th หรือ เมนูภาพรวมบริษัท บน www.settrade.com

ข้อมูลแบบ 56-1 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก

ส่วนที่ 1 Executive Summary เป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารท่านมีภารกิจมาก ดังนั้นจึงมีเวลาน้อยในการย่อยข้อมูล ส่วนนี้จึงเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแบบรายงานเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมด

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เป็นการแสดงแนวทางดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญคือ ปัจจัยความเสี่ยง, ลักษณะการประกอบธุรกิจ, การประกอบธุรกิจของสายผลิตภัณฑ์, การวิจัยพัฒนา, ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ, โครงการในอนาคต, ข้อพิพาททางกฎหมาย, โครงสร้างเงินทุน, การจัดการ, การควบคุมภายใน, รายการระหว่างกัน, ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้จะขอยกเฉพาะส่วนที่ผู้ลงทุนทั่วไปควรสนใจ

- ปัจจัยความเสี่ยง เป็นการแสดงข้อมูลปัจจัยแวดล้อมที่มีผลทำให้การดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะสงครามอิรัก การก่อการร้าย ภาวะเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยต่ำ ฯ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นการอธิบายธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ ประวัติของบริษัท การขยายตัวของบริษัท ซึ่งจะทำให้เห็นศักยภาพในการเติบโตที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังอาจแสดงแหล่งรายได้ของบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนสามารถนำไปค้นคว้าต่อได้ว่า แหล่งรายได้เหล่านั้นมีโอกาสเติบโตมากหรือน้อย อันจะเป็นผลต่อเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

- การประกอบธุรกิจของสายผลิตภัณฑ์ เป็นการอธิบายสายธุรกิจที่บริษัทจำหน่าย อาจรวมถึงบริษัทย่อยต่างๆ โดยจะอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ ผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมาเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบสภาพการแข่งขันที่แท้จริงได้
- โครงการในอนาคต ข้อมูลในส่วนนี้จะทำให้ทราบว่าธุรกิจกำลังเดินไปในทิศทางใด
- โครงสร้างเงินทุน ข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ อาจเป็นจากผู้ถือหุ้น การออกหุ้นกู้ การกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาภาระหนี้สินของบริษัท
- โครงสร้างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงโครงสร้างการบริหารและผู้บริหารของบริษัท หากได้ผู้บริหารมืออาชีพที่มีฝีมือและมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส รายได้ของบริษัทจะเติบโตเต็มเม็ดเต็มหน่วยและกลายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในที่สุด

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล เป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่ประกอบในรายงานเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้นำข้อมูลไปใช้งาน

เห็นไหมครับ ข้อมูลในแบบ 56-1 เป็นข้อมูลที่ สามารถใช้ในการวิเคราะห์ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี มากกว่าการเล่นหุ้นโดยรู้แต่ ชื่อย่อบริษัท แต่ไม่รู้ว่าบริษัท ทำธุรกิจอะไร บริษัท จดทะเบียนจะจัดทำแบบ 56-1 ปีละครั้งโดยจะส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี หากท่านใดสนใจลองเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ได้ให้ไว้ หรือจะมายังห้องสมุดมารวยที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ เพื่อค้นหาแบบฟอร์ม 56-1 ของบริษัทจดทะเบียนได้ครับ